

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.30 บาท ทิศทางอ่อนค่า คาดกรอบ 33.25-33.35 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.30 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 33.35 บาท คาดกรอบระหว่างวันที่ระดับ 33.25 - 33.35 บาท

\* นายจิตพล พฤษภาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงิน ยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก หุ้นสหรัฐ (S&P500) ยังคงปรับตัวบวกต่อเนื่องจนขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 5 เดือน แต่ค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ซึ่งว่าตลาดยังไม่เปิดรับความเสี่ยงมากนัก แม้จะมีความเอนเอียงไปในเชิงบวก เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการของภาคธุรกิจในสหรัฐขยายตัวแข็งแกร่งกว่าตลาดอื่นๆ

\* เราเชื่อว่าประเด็นความเสี่ยงของโลกการเงินไม่ได้มีความแตกต่างจากในช่วงต้นสัปดาห์ สงครามการค้ายังน่ากังวล ดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้น นักลงทุนจึงยังมีความสับสน ส่วนใหญ่กล้าลงทุนเฉพาะในหุ้นที่มีผลประกอบการขยายตัวแข็งแกร่งกว่าคาด และพยายามขายสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ทั้งหมด เงินลงทุนส่วนใหญ่จึงไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐ และไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) อย่างชัดเจน

\* "ภาพรวมดังกล่าวจะกดดันสกุลเงินเอเชียรวมถึงตลาดเกิดใหม่ในระยะนี้ ตลาดกำลังให้ความสนใจกับผลกระทบของการกีดกันทางการค้า และมีความเชื่อว่าการค้าโลกชะลอตัว สกุลเงินเอเชีย รวมถึงเงินบาทจึงมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้ยาก" เขากล่าว

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.07 บาท จากวานนี้ 95.03

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,011.45 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,573.15 ล้านบาท

\* ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.338 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS